

Số: 150 /BC-UBND

Lai Uyên, ngày 05 tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị trấn năm 2022  
và nhiệm vụ tập trung chỉ đạo điều hành năm 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng;
- Hội đồng nhân dân thị trấn Lai Uyên;

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị trấn, Nghị quyết của HĐND thị trấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thị trấn, trong năm qua tập thể Ủy ban nhân dân thị trấn đã lãnh đạo, tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả như sau:

**I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THỊ TRẤN TRONG THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC**

Trên cơ sở Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, tập thể Ủy ban nhân dân thị trấn luôn đảm bảo tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc đã đề ra, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 đạt được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân thị trấn luôn phát huy vai trò, vị trí của từng thành viên Ủy ban nhân dân, bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết cấp trên, Kế hoạch năm và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Đảng ủy, của HĐND thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện và đã ban hành các văn bản yêu cầu cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách quán triệt tinh thần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị, hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn thị trấn.

Hàng tháng, quý, năm đều ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thị trấn. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, những vấn đề thuộc thẩm quyền chung của tập thể Ủy ban nhân dân thị trấn đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất trước khi quyết định; Tổ chức các phiên họp Ủy ban nhân dân thị trấn hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng trước, đề ra nhiệm vụ của tháng tiếp theo. Các cuộc họp Ủy ban nhân dân thị trấn có nội dung phong phú, đạt chất lượng cao, triển khai các nội dung trọng tâm, cấp bách và kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và các vấn đề phát sinh.

Trong thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân thị trấn luôn giữ mối liên hệ mật thiết với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn và các tổ chức thành viên, từ đó đã phát huy được sức

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tính đến tháng 11 năm 2022, UBND thị trấn đã tiếp nhận 3.433 văn bản các loại, đã ban hành 1.437 văn bản để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, gồm: 622 Quyết định, 138 báo cáo, 54 kế hoạch, 51 tờ trình, 411 công văn, 147 thông báo và 14 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Các văn bản được ban hành đều đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Nhìn chung, trong năm 2022, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thị trấn bảo đảm liên tục, ổn định, phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

## II. KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

### 1. Về phát triển kinh tế

- **Công nghiệp:** Hiện nay trên địa bàn thị trấn có 193 doanh nghiệp (trong đó có 119 doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp Bàu Bàng), hoạt động trong các ngành kinh doanh xây dựng, thương mại dịch vụ, sản xuất chế biến gỗ, thép,...thu hút số lượng công nhân rất lớn, chủ yếu lao động ở các địa phương khác đến làm việc.

- **Thương mại - Dịch vụ:** Số cơ sở thương mại, dịch vụ trên địa bàn thị trấn hiện nay: 1.201 cơ sở (giảm 410 cơ sở so với năm 2021).

- **Nông nghiệp:** Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp hiện có khoảng: 5.306,47 ha. Chủ yếu là cây lâu năm (cao su) với diện tích hiện đang khai thác là 5.256,71 ha. Ngoài ra, có 32 trang trại chăn nuôi heo, với tổng đàn 42.135 con/năm; 15 trang trại chăn nuôi gà, tổng đàn 61.240 con/năm.

- **Ngân sách:** Tổng thu ngân sách thị trấn hưởng ước thực hiện 25 tỷ 177 triệu đồng, đạt 100% so với chỉ tiêu điều chỉnh huyện giao và so với Nghị quyết HĐND thị trấn giao, giảm 23,7% so với năm 2021.

Tổng chi ngân sách trên địa bàn thị trấn ước thực hiện 24 tỷ 692 triệu đồng, đạt 98% so với chỉ tiêu điều chỉnh huyện giao và so với Nghị quyết HĐND thị trấn giao, giảm 17,9% so với năm 2021.

- **Đầu tư phát triển:** Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 là 03 tỷ 468 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến ngày 15/11/2022 đạt 01 tỷ 028 triệu đồng, đạt 29,6% kế hoạch. Ước giá trị giải ngân đến ngày 31/12/2022 là 03 tỷ 468 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

- **Quản lý đất đai:** Hiện tại địa phương có 27 khu đất công với tổng số là 29 thửa, tổng diện tích 192.818,5m<sup>2</sup>. Trong năm đã thực hiện cập nhật hồ sơ biến động, xác nhận cung cấp thông tin tài sản, đo đạc và kiểm tra hiện trạng các công trình xây dựng, kiểm tra chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn .

### 2. Văn hóa xã hội

Thực hiện tốt công tác trang trí trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn, trụ sở BCH Quân sự, trụ sở Nhà làm việc Công an, nhà Bia tưởng niệm, các cổng chào trị trấn, nhà văn hóa các khu phố, trang trí các pano dọc đường ĐH618 nhân dịp Tết và các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia các hội thi, hội diễn và các giải thể thao do cấp trên tổ chức chào mừng các sự kiện và đạt thành tích đáng kể. Bên cạnh đó, phối hợp Phòng Văn hóa và thông tin huyện Bàu Bàng kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao trên địa bàn thị trấn.

Duy trì công tác phổ cập giáo dục, tiểu học, trung học và xóa mù chữ. Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi có chiều hướng tăng qua các năm. Duy trì hoạt động đảm bảo đúng quy định của 04 nhóm trẻ: Bé Ngoan, An An, Hoa Sữa và Bạch Tuyết.

Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được thực hiện đảm bảo theo quy định, trong năm đã khám chữa bệnh cho 24.964 lượt người. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân có ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Duy trì tốt vườn thuốc nam. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe phòng, chống các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, tay chân miệng, dịch Covid-19 và các dịch nguy hiểm khác,...

Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời, trong năm đã chi tiền trợ cấp cho 73 đối tượng chính sách, người có công. Cấp tiền hỗ trợ Covid-19 cho 418 đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội. tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh, kết quả trên địa bàn thị trấn có 32 hộ nghèo, đạt 0,86% (kế hoạch dưới 1%).

### **3. Quốc phòng, an ninh - Pháp luật**

Trong năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. UBND thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày Lễ lớn trong năm.

Chủ động tuần tra, kiểm soát, nắm rõ tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Giao quân đạt 100% kế hoạch.

### **4. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo**

- Trong năm 2022, tiếp được 248 cuộc với 17 lượt công dân (lãnh đạo tiếp 46 cuộc 0 lượt công dân; tiếp thường xuyên 202 cuộc với 17 lượt công dân).

- Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: tổng số đơn là 22 đơn (trong đó: khiếu nại là 02 đơn; tố cáo là 0 đơn; kiến nghị, phản ánh là 03 đơn, tranh chấp đất đai 17 đơn). Đã xử lý 22/22 đơn, trong đó, có 12/20 đơn không đủ điều kiện thụ lý (trong đó có 06 trường hợp rút đơn, 04 trường hợp không đúng bị đơn, 02 trường hợp không đúng thẩm quyền); 10 đơn đủ điều kiện thụ lý. Đưa ra giải quyết 09/10 đơn, đạt tỉ lệ 90%. Kết quả giải quyết: Trả lời bằng văn bản: 04

đơn (02 đơn kiến nghị, 01 đơn phản ánh môi trường, 01 đất đai); Đưa ra hòa giải: 05 đơn. Kết quả: hòa giải không thành 05/05 đơn, tỉ lệ 100%. Còn 01 đơn đang giải quyết.

### **5. Tổ chức bộ máy - Cải cách thủ tục hành chính và dân vận chính quyền**

- Đảm bảo công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ, thường xuyên rà soát, điều chỉnh phân công nhiệm vụ và trình UBND huyện bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đúng quy định.

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, công khai, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng lề lối, phong cách và thái độ làm việc trong giải quyết công việc hành chính. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến tổ chức và công dân.

- Phối hợp tổ chức hội nghị Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND thị trấn với nhân dân năm 2022. Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thị trấn và Khối Dân vận Đảng ủy thị trấn năm 2022 thực hiện “Năm dân vận chính quyền”.

## **III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ**

### **1. Thuận lợi**

Năm 2022, UBND thị trấn đã chỉ đạo điều hành tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, qua đó kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo, cụ thể:

- Kinh tế tăng trưởng trên cả 3 lĩnh vực, thực hiện đạt 09/10 chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND và 24/26 chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy.

- Công tác giáo dục, y tế được củng cố và nâng cao, duy trì thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng đa dạng, góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ về tinh thần của nhân dân địa phương, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí luôn được chú trọng triển khai và thực hiện tốt. Tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân được quan tâm thực hiện, kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhân dân và tỷ lệ giải quyết đơn vượt kế hoạch đề ra. Công tác giao quân nghĩa vụ quân sự đạt 100% kế hoạch được giao.

### **2. Hạn chế**

Công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng đối với các trường hợp được cấp đất tái định cư trong Khu Công nghiệp Bàu Bàng, các công trình nhà tiền chế, nhà gỗ còn nhiều hạn chế.

Còn xảy ra tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định gây ảnh hưởng đến môi trường; công tác xử lý đối tượng đổ trộm rác vào những bãi đất trống, khu vực chưa có vỉa hè còn gặp nhiều khó khăn.

Việc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 ở giai đoạn ban đầu còn chưa đạt hiệu quả cao. Chỉ số cải cách hành chính giảm 06 bậc so với năm 2020.

Các hành vi phạm tội hình sự, kinh tế và tệ nạn xã hội chưa được kiểm soát.

### **3. Nguyên nhân**

Do chưa có quy định về hành lang lộ giới đối với tuyến đường Mỹ Phước - Bàu Bàng, đường Phú Giáo - Bàng, người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở không thể lập thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định nên quá trình phát hiện và xử lý những trường hợp này gặp nhiều khó khăn do người dân không chấp nhận bị xử lý.

Chưa có văn bản hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với những công trình nhà gỗ; nhà tiền chế; nhà cho công nhân thuê để ở (đường Mỹ Phước - Bàu Bàng, đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng) nên khi phát hiện gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý công trình không phép.

Mặc dù đã thực hiện tuyên truyền thường xuyên, tuy nhiên ý thức chấp hành công tác bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn chưa cao ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị.

Việc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 gặp khó khăn do những nguyên nhân sau: Chưa được bố trí kinh phí để thuê đội ngũ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công mức độ 3, 4 dẫn đến kết quả giải quyết có đôi khi còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Chỉ số cải cách hành chính giảm do một số nguyên nhân như: Điểm điều tra xã hội học thấp, cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả không đảm bảo (cũ, không đáp ứng tiêu chuẩn), chưa có sáng kiến mới trong cải cách hành chính,..

Lực lượng cảnh sát khu vực được phân bổ về địa phương chưa đủ về số lượng, cùng với khối lượng công việc ngày càng tăng, tình hình dân nhập cư tương đối phức tạp, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật còn hạn chế, do đó xảy ra các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng so với cùng kỳ.

### **4. Biện pháp khắc phục**

Tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp được cấp đất tái định cư (trong Khu

Công nghiệp Bàu Bàng) do nhà nước thu hồi đất; Hướng dẫn phương thức xử lý đối với việc cấp giấy phép xây dựng cho những công trình nhà gỗ, nhà tiền chế, nhà cho công nhân thuê.

Tăng cường tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, áp dụng các biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực môi trường có tính răn đe nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến, củng cố đội ngũ hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến ở địa phương. Phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra xã hội học, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình xây dựng mới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, tiếp tục thực hiện có hiệu quả dịch vụ công nhằm góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính.

Kiến nghị huyện tiếp tục phân bổ đủ biên chế lực lượng cảnh sát khu vực cho địa phương. Tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội; tập trung xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm.

#### **IV. NHIỆM VỤ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2023**

Căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện; căn cứ vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, Nghị quyết của HĐND thị trấn và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng, an ninh năm 2023 đã đề ra, Ủy ban nhân dân thị trấn tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Trên cơ sở các chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, của HĐND thị trấn giao, Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy hoạch đã được phê duyệt. Tập trung xây dựng các chỉ tiêu theo lộ trình nhằm nâng cấp Lai Uyên đạt đô thị loại.

3. Tập trung chỉ đạo quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng không phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra các dự án đầu tư khu dân cư mới để đảm bảo chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định.

4. Triển khai lắp đặt nhanh điện kế cho người dân khi có nhu cầu để tiếp tục duy trì tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,99%.

5. Tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu - chi ngân sách năm 2023; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 25 tỷ 755 triệu đồng; Tổng chi ngân sách ước thực hiện 25 tỷ 755 triệu đồng. Đảm bảo thực hiện thu -

chi ngân sách đúng theo quy định pháp luật và đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

6. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tổ chức nạo vét, khai thông dòng chảy kênh mương, suối đảm bảo an toàn trong mùa mưa. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai đạt kế hoạch và chỉ tiêu huyện giao.

7. Duy trì các chuẩn quốc gia về giáo dục đã đạt được. Thực hiện tốt việc quản lý môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; duy trì thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế và ngăn chặn có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm như: Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm,...

8. Duy trì cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh - gia đình văn hóa mới. Triển khai các biện pháp hữu hiệu để xử lý việc quảng cáo, rao vặt trái phép. củng cố, tăng cường hiệu quả hoạt động Đội kiểm tra liên ngành, kiên quyết xử lý và triệt xóa các tụ điểm về tệ nạn xã hội.

9. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ đối với gia đình chính sách, người có công và các đối tượng xã hội. Tăng cường chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tranh chấp, đình công của người lao động, nhất là trong các dịp lễ, tết.

10. Đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì nâng cao chất lượng dịch vụ công mức độ 3, 4, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, chỉ đạo điều hành. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ.

11. Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân; tăng cường công tác thẩm tra, xác minh, giải quyết đơn phát sinh thuộc thẩm quyền của thị trấn. Tập trung chỉ đạo các ngành chức năng rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn thị trấn nhằm giải quyết dứt điểm theo quy định.

12. Thực hiện quyết liệt công tác tấn công trấn áp, kiểm soát các loại tội phạm, chú trọng đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh đối với các vi phạm trên lĩnh vực kinh tế - môi trường để ngăn chặn, phòng ngừa và kéo giảm số vụ tội phạm. Triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trật tự các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trên địa bàn thị trấn. Tăng cường công tác phối hợp giữa Công an với Quân sự và các ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ an ninh trật tự; chủ động giải quyết tốt mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn năm 2022 và nhiệm vụ tập trung chỉ đạo điều hành năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- TT.Đảng ủy;
- TT.HĐND thị trấn;
- Các thành viên UBND;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Châu Thanh Bình**